

1 Tôi đã nghiên cứu về các việc chết trong vài bài học trước. Giờ tôi sẽ tiếp tục cùng chủ đề đó. Tôi đã nghiên
 2 cứu làm thế nào để phân biệt một người kiêu tôn giáo và một người thuộc linh bởi vì hiểu được sự khác biệt
 3 này với tôi là quan trọng. Tôi vẫn cố gắng hiểu có một vẻ tin kính mà không có quyền năng nghĩa là gì. Nói
 4 cách khác, là kiêu người tôn giáo ngược lại với người thuộc linh nghĩa là gì. Mối nguy hiểm của việc chỉ là
 5 kiêu tôn giáo cuối cùng cũng biến con người thành kiêu “Pha-ri-si”. Còn trở nên thuộc linh là khi tôi được
 6 trở nên giống Đấng Christ. Sự tương phản giữa Chúa Jêsus và những người Pha-ri-si là rất lớn...rất lớn. Tôi
 7 cần phải thấy sự khác biệt giữa kiêu tôn giáo và là người thuộc linh cũng lớn không kém.

8
 9 Việc chết được nhắc đến trong Tân Ước là việc tôi cần phải ăn năn. Tôi đã học 5 đặc tính của việc chết trong
 10 bài học trước. Chúng là các công việc được thực hiện không có sự vui mừng, không có tình yêu thương,
 11 không có lòng nhiệt huyết...không có đức tin ...là việc được thực hiện vì lợi ích và thanh danh cá nhân.

12
 13 Bây giờ, tôi muốn xem xét đặc tính thứ sáu của việc chết. Đó là những việc tôi là chỉ để xoa dịu lương tâm
 14 mình. Mọi người đều có lương tâm phải không...và lương tâm làm phiền tôi khi tôi làm việc gì đó cảm thấy
 15 không an lòng. Thực chất, mọi người đều có một lương tâm hành động, dù tôi biết Đức Chúa Trời hay
 16 không. Trong sách Rô-ma chương 2 câu 15 nói tất cả mọi người trên thế giới...dù không có luật pháp bên
 17 ngoài...thì cũng có luật pháp chép trong lòng họ. Lương tâm chứng kiến, hoặc đề cáo buộc họ hoặc đề bào
 18 chữa ...hoặc đề bảo vệ họ. Tôi cũng tương tự. Lương tâm phát triển sự nhạy bén của nó khi tôi lắng nghe
 19 tiếng của Thánh Linh, nhưng lương tâm của tôi đôi lúc có thể thúc giục tôi làm việc gì đó và tôi làm chỉ để
 20 tránh phải bị gây phiền bởi tiếng nói lương tâm...không xuất phát từ tình yêu với Chúa hay tôi cảm thấy đây
 21 là điều Chúa muốn tôi làm...nhưng chỉ đơn thuần là thoát khỏi bị lương tâm làm phiền.

22
 23 Đây là một ví dụ. Một buổi sáng tôi có thể cảm thấy không muốn đọc Kinh thánh và tôi sắp phải đi làm và
 24 lương tâm bảo tôi: “Này, chưa đọc Kinh thánh.” Vì thế tôi mở Kinh thánh và ngồi xuống khoảng 2 phút và
 25 có thể đọc một Thi thiên hoặc đọc vài câu Châm ngôn rồi sau đó đóng Kinh thánh lại và lương tâm được xoa
 26 dịu và tôi có thể an tâm mà đi làm. Còn nếu không, tôi có thể cảm thấy sợ...” có thể tôi bị tai nạn trên đường
 27 thì sao”...hay điều gì đó giống như thế. Đây không phải là thuộc linh. Đây là mê tín. Nó giống người nào đó
 28 giữ một cuốn Kinh thánh dưới gối để có được những giấc mơ đẹp. Đây là mê tín chứ chẳng phải thuộc linh.

29
 30 Người ta có thể cầu nguyện bởi vì họ cảm thấy: “Ồ, mình chưa cầu nguyện.” Vì thế tôi quỳ gối xuống trong
 31 khoảng 5 phút để xoa dịu lương tâm. Sau đó lương tâm tôi được xoa dịu rồi tôi đứng dậy...mà không trở nên
 32 thuộc linh. Tôi chỉ là người tôn giáo. Vì lý do tương tự, nhiều người đi các buổi nhóm...hay dâng 1/10 thu
 33 nhập...hay cho người ăn xin tiền...chỉ để xoa dịu lương tâm. Tất cả các công việc như thế là việc
 34 chết...chúng là các việc chết.

35
 36 Nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa thực hiện các việc này như một sự kỷ luật. Tôi không nói tôi chỉ nên đọc
 37 Kinh thánh khi tôi cảm thấy thích đọc. Tôi không sống bởi các cảm giác của mình. Tôi làm những gì là đúng
 38 dù tôi cảm thấy hay không cảm thấy. Giống như đi làm vậy, tôi không đi làm chỉ khi cảm thấy thích đi. Tôi
 39 không nói với con của mình đến trường chỉ khi chúng cảm thấy thích. Nếu trời mưa tôi vẫn phải mặc áo mưa
 40 vào đi làm. Đó là kỷ luật. Tôi biết những việc cần làm. Vì thế tôi không đọc Kinh thánh hoặc cầu nguyện chỉ
 41 khi tôi cảm thấy hứng thú bởi vì hầu hết các lần thì có thể tôi không thấy thích làm việc ấy. Trong đời sống
 42 Cơ đốc nhân có chỗ cho sự kỷ luật. Đó không phải là việc chết. Kỷ luật rất tốt mà tất cả Cơ đốc nhân cần
 43 có...đọc Kinh thánh hàng ngày...tương giao với Chúa mỗi ngày...đến buổi nhóm đều đặn...rất nhiều thứ
 44 khác. Nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa tìm kiếm việc gì đó là để xoa dịu lương tâm và tính kỷ luật.

45
 46 Ví dụ, điều này cũng có thể xảy ra trong vấn đề truyền đạo. Một người giảng đạo có thể khuấy động và nói:
 47 “Có hàng triệu người sống chưa biết đến Chúa Jêsus Christ. Bạn đang làm gì với điều này? Có phải là cứ
 48 ngồi trong phòng khách nhà mình hay không? Tại sao không ra đi?” Và tôi quyết định bỏ việc và đi chinh
 49 phục hàng triệu những linh hồn hư mất mà không được Chúa gọi. Tôi bỏ việc và đến một nơi khác phục vụ
 50 Chúa rồi sau 1 thời gian tôi chán nản. Tôi hành động theo cảm xúc vào lúc đó...hay có thể chỉ là xoa dịu
 51 lương tâm tội lỗi của mình. Chẳng phải đó là điều tốt khi đến những nơi khó khăn để giảng Tin Lành hay
 52 sao? Nhưng có biết bao nhiêu người đã đến những nơi đó rồi trở nên chán nản...bởi vì họ không trông đợi
 53 nơi Chúa. Họ không tra xét bản thân bằng cách đặt câu hỏi “Tại sao tôi đi? Đó là tôi đang xoa dịu lương tâm

54 hay bởi vì tôi yêu Chúa và tôi thấy Chúa kéo tôi theo hướng đó. Khác biệt là rất lớn. Còn nếu không tôi có
55 thể dùng chân ở vô vàn các việc chết....giống như vòng quay ngựa gỗ tôi có thể đi vòng quanh đi vòng
56 quanh và tổn cả đời mình.

57
58 Một số các việc chết được thực hiện xuất phát từ việc sợ bị trừng phạt siêu nhiên. Nếu tôi xem Kinh thánh
59 Cựu Ước, tôi sẽ thấy đó là cách duy nhất Chúa có thể khiến cả dân Israel vâng lời Ngài. Trong Phục truyền
60 chương 28 câu 15 trở đi đến hết chương: “Nhưng nếu người không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức
61 Chúa Trời người, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho người ngày
62 nay, thì này là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình người và theo kịp người.” Và vì thế dân Israel vâng
63 lời.

64
65 Đây là cách cha mẹ khiến con cái vâng lời...vì sợ bị phạt. Không có cách nào khác để khiến trẻ con vâng
66 lời. Và khi tôi vâng lời Chúa xuất phát từ sợ bị phạt thì chắc chắn còn tốt hơn là không vâng lời. Tôi sẽ nói
67 rằng các việc chết là tốt hơn việc xấu nhưng Chúa nói tôi cần phải ăn năn khỏi các việc mà vì đơn giản tôi sợ
68 bị phạt. Chúa Jê-sus nói: “Nếu người yêu ta thì hãy giữ gìn các điều răn ta.” Không giống như trong Phục
69 truyền 28: “Nếu người không muốn bị phạt thì hãy giữ điều răn ta.” Có sự khác biệt rất lớn ở đây.

70
71 Hãy xem, rất nhiều Cơ đốc nhân không hiểu rằng có sự khác biệt rất lớn giữa Cựu Ước và Tân Ước ...rằng
72 “động cơ” là điều Chúa xem xét và là thứ khiến tôi trở nên thuộc linh. Ví dụ, nếu tôi né tránh nói dối vì sợ bị
73 bắt...thì đó là một động cơ tốt, nhưng chưa phải là động cơ tốt nhất. Chúa Jê-sus không cố gắng không nói
74 dối bởi vì sợ bị bắt...mà bởi vì Chúa tôn kính Đức Chúa Trời Cha...nói dối trái lại với bản chất của Chúa.
75 Vì thế Ngài không nói dối. Nếu bác sĩ bảo tôi: “Bởi vì anh có sự thù ghét và không tha thứ cho người khác
76 nên anh bị hen suyễn...hay viêm khớp mãn tính...hay đau nửa đầu. Thế thì tốt hơn bạn nên thôi thù ghét và
77 bỏ thái độ sai trái và hãy có thái độ tích cực về người khác.” Có thể tôi làm thế...để làm gì? Để được lành
78 bệnh vì không muốn bị trừng phạt. Nhưng đó không phải là việc làm được thực hiện vì vinh quang của Đức
79 Chúa Trời, vì thế chúng ta là việc chết.

80
81 Có rất nhiều ví dụ có thể đưa ra, tôi làm điều gì đó khi nào hay ở đâu chỉ bởi vì nếu tôi không làm tôi sẽ bị
82 trừng phạt. Tôi không muốn bị bệnh tật...tôi không muốn bị Chúa phạt. Vì thế với sự sợ hãi chỉ lo cho mình
83 tôi có thể tránh không làm nhiều việc xấu và tôi có thể sống một cuộc sống khá ngay thẳng...nhưng đó
84 không phải thuộc linh.

85
86 Đây là đặc tính thứ 8 của việc chết là thứ tôi tìm thấy trong sách Phục truyền 28. Nó ngược lại với những gì
87 tôi vừa xem xét. Đó là những công việc được thực hiện để được thưởng. Đó là cách khác mà cha mẹ có thể
88 làm với con cái. Họ bảo con cái nếu làm xong bài về nhà sẽ thưởng sô-cô-la...hay cho đi chơi...hay nếu xếp
89 số 1 ở lớp thì sẽ mua cho cái xe mới. Và chúng học chăm chỉ. Trong Kinh thánh Cựu Ước Chúa đã xử lý với
90 dân Israel giống như thế. Trong sách Phục truyền chương 28 câu 1-14: “Nếu người cẩn thận giữ các điều răn
91 ta, người sẽ biết điều gì xảy ra...người sẽ được phước trong thành...người sẽ được phước trong thân thể và
92 Chúa sẽ chúc phước cho con cái người...Chúa sẽ chúc phước cho gia súc người trên đồng ruộng...và Chúa
93 sẽ ban mưa trên mùa màng và mùa mùa màng người sẽ thịnh vượng...và Chúa sẽ chúc phước cho người
94 trong nhiều cách. Vì thế họ giữ điều răn của Chúa bởi vì họ muốn được phước. Bạn có biết có bao nhiêu Cơ
95 đốc nhân như thế này hay không?

96
97 Sứ đồ Phi-ê-rô đã từng hỏi Chúa Jê-sus sau khi chàng trai trẻ giàu có đã từ chối từ bỏ tất cả những gì mình có
98 để đi theo Chúa...Phi-ê-rô so sánh chính ông với chàng trai trẻ đó trong Ma-thi-ơ 19:27 khi nói rằng: “Lạy
99 Chúa, còn về chúng tôi thì sao? Chúng tôi đã từ bỏ mọi thứ. Tôi đã bỏ việc...sự an toàn khi là một người
100 đánh cá tại Ga-li-lê và theo Chúa. Chúng tôi sẽ được gì từ điều đó?” Và Chúa Jê-sus trả lời câu hỏi này bằng
101 câu chuyện về một người thuê người làm công vườn nho. Câu chuyện đó được miêu tả trong Ma-thi-ơ 20 từ
102 câu 1-15. Điểm mấu chốt của câu chuyện, nếu tôi đọc cẩn thận, đó là những nhóm người đầu tiên đến làm
103 việc đồng ý nhận một mức trả cho công việc của họ và nhóm làm công đến sau chỉ là nhóm người đến mà
104 không thỏa thuận tiền lương. Đây là điểm khác biệt chính yếu giữa nhóm đến sau và nhóm trước họ. Kết quả
105 như thế nào? Nhóm làm việc sau chỉ làm một giờ còn nhóm trước làm 12 giờ và cuối cùng tôi thấy ông chủ
106 thưởng nhóm đến sau trước. Nhóm công nhân sau được thưởng tiền công gấp 12 lần nhóm đầu nếu tính theo

19 Tiếp Tục Nói Về Các Việc Chết

Ground Zero by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

107 giờ công. Họ nhận được phần bằng với những người làm 12 giờ. Và trong câu chuyện này Chúa trả lời câu
108 hỏi của Phi-ê-rơ. Nếu tôi làm không nghĩ mình sẽ nhận được gì thì tôi sẽ được trở nên đầu tiên. Các việc
109 chết là các việc thực hiện vì được thưởng. Chỉ có một loại việc duy nhất Chúa muốn tôi thực hiện xuất phát
110 từ tình yêu, trong sự vui mừng...hân hoan. Chất lượng có ý nghĩa với Chúa hơn số lượng. Ngài tìm kiếm sự
111 đáp ứng của tình yêu ...sự biết ơn từ chúng ta...không phải phục vụ vì bị ép buộc, không xuất phát từ sợ hãi
112 hay vì hi vọng được thưởng.